

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 16 ต.ค. 2561 หน้า 15 เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล

ยโสธร - กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเดินรณรงค์ต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ เชื้อเพลิงกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถึง ต.เชียงเพ็ง จ.ยโสธร ย้ำชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้น นัดยื่นหนังสือ กทพ.ภาคที่อุบลฯ วันนี้(16 ต.ค.)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร รวบรวม 100 คน ได้รวมตัวกันอีกครั้งที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อใหญ่เชียงเพ็ง ภายในหมู่บ้านเชียงเพ็ง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเชียงเพ็งคนแรก จากนั้นจึงได้พากันถือป้ายข้อความต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวลเดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพร่างกายของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการสำราญชื่อชาวบ้านเพื่อร่วมกันสนับสนุนเคลื่อนไหวต่อต้านไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กำลังจะมีการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลน้ำปลีก อ.เมืองฯ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรที่อาจจะได้รับผลกระทบ การันดรณรงค์ต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลเชียงเพ็งทราบข่าวว่าในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาใบอนุญาตการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

ชาวบ้านอนุรักษ์ลำเซบาย นัดยื่นคำนำสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลวันนี้



ทางกลุ่มฯ เชื่อว่าการพิจารณาจะต้องนำเหตุผลของกลุ่มฯ ที่คัดค้านไปประกอบไม่ประเด็น 1. การที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น 2. ต้องระบุเพื่อขอการสรุปของคณะทำงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วม ทรัพยากร และสุขภาพ ของจังหวัดยโสธรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนั้น การรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้

พี่น้องในตำบลเชียงเพ็งได้รับรู้สถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร และไกลกว่านั้นอีก และวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ทางกลุ่มฯ จะเดินทางไปยังหนังสือต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภาคที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

นางมะลิจิตร์ เอกตาแสง กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ตำบลเชียงเพ็ง กล่าวว่

ถึงแม้ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ แต่รัศมีของโรงงานมาคาบเกี่ยวกับพื้นที่ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และเราก็ไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น

ในครั้งนี่ จึงมีสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลเชียงเพ็งประมาณ 100 คน มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อแสดงจุดยืน และแสดงพลังว่าเราไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง

เรายังเชื่อว่ากระบวนการจัดทำอีไอเอที่ผ่านมาก็มีการตั้งโรงงานนั้นไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่เริ่มต้น เรามีความกังวลหลายเรื่องต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการที่ชุมชนลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ ปกป้องทรัพยากร ก็เพื่อที่จะให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าชุมชนไม่ยอมให้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาแย่งชิงทรัพยากร และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและต่อลูกหลานของเราในอนาคต.